

## สาร

### รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

#### เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล”

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

\*\*\*\*\*

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน

ในโอกาสที่ “วันเทศบาล” ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ เรียกว่าพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลทุกท่าน

เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยที่สุดได้มีโอกาสเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะเทศมนตรีทำหน้าที่บริหารงานเทศบาล

ตลอดเวลาที่ยาวนานจนถึง ๗๙ ปี ในวันนี้ จะเห็นได้ว่าเทศบาลมีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ประชาชนได้เลือกผู้บริหารโดยตรง มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างสภาเทศบาลกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กับทั้งเทศบาลได้รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น จัดตั้งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ เพื่อเป็นแกนหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความก้าวหน้าไปด้วยดีตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ซึ่งมีเทศบาลเพียงร้อยเศษกระทั่งปัจจุบันมีเทศบาลถึง ๒,๐๘๒ เทศบาล

อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก การดำเนินงานต่างๆ ย่อมต้องพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกัน กับทั้งต้องให้ความสำคัญแก่ชุมชนในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างแท้จริง พนักงานเทศบาลในปัจจุบันมีความมั่นคง และก้าวหน้าได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้าราชการพลเรือนอื่นๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลได้รับการดูแลแก้ไขให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ขอชื่นชมที่เทศบาลทั้งหลาย ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ ภายใต้แนวทางหลักการธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด

ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนให้เทศบาล ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ

๑. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันหลักของชาติซึ่งอยู่ในจิตใจของประชาชนมายาวนานคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งต้องช่วยกันปลูกฝังให้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ

๒. การแก้ปัญหา ยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม เทศบาลต้องตระหนักถึงการสร้างพลังบวกให้เป็นต้นทุนชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพิ่มพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในชุมชน กำหนดมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างแท้จริง

๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในรอบปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าภัยธรรมชาติที่รุนแรงได้เกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างคาดไม่ถึง ในฐานะที่เทศบาลอยู่ใกล้ชิดประชาชน ขอให้ช่วยดูแลแก้ไขในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที การเตรียมการป้องกันภัย การให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูบูรณะ

๔. เรื่องอื่นๆ ซึ่งดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว ได้แก่ การส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การจัดการการศึกษาท้องถิ่น การบริหารจัดการและการบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เทศบาลต้องให้ความสำคัญเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะตามกฎหมาย ต้องอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม พัฒนาการบริการประชาชนให้เรียบร้อย รวดเร็วด้วยการนำเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยมาใช้

ในโอกาสนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดปกป้องคุ้มครองผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว มีกำลังกาย กำลังใจเข้มแข็ง พร้อมทั้งจะเป็นที่พึ่งของประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป



(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย